



15 năm là một kỳ trở ngại nghiêm trọng thách, ghi lại giai đoạn phát triển đặc biệt của thành phố Đà Nẵng và thế giới. Nhờ sự chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, thành phố Đà Nẵng đang từng bước thể hiện vai trò tầm cao hơn trong khu vực, cơ cấu kinh tế chuyển đổi phù hợp với xu thế chung của các nước và thế giới, phát triển theo hướng bền vững và hội nhập, đó là coi trọng an sinh, xã hội và môi trường.

## Tăng trưởng gắn với phát triển bền vững

Nói đến tăng trưởng, không chỉ hiểu đơn thuần là tăng thu nhập bình quân đầu người, mà phải gắn với phát triển bền vững, chú trọng tới cả ba thành tố: kinh tế, xã hội và môi trường. Chính vì vậy, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn, Đà Nẵng đã chú trọng tăng thu nhập gắn với tăng chất lượng cuộc sống hay tăng phúc lợi và xóa đói nghèo. Tốc độ tăng trưởng cao một cách hợp lý và bền vững luôn đi kèm các nhà hoạch định chính sách của thành phố đặt lên mức tiêu hàng đầu.

Tăng trưởng của nền kinh tế thành phố trong giai đoạn 1997–2011 thể hiện rõ nét qua việc tăng trưởng của cả ba nhóm ngành: Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm liên tục đạt 2 chữ số với tốc độ tăng nhanh trong thời kỳ đầu và chạm lịm năm 2009; tăng trưởng của ngành dịch vụ khá cao, đặc biệt từ năm 2006-2011, tăng cao hơn nhiều so với tăng trưởng

GDP của thành phố, chiếm tỷ trọng cao nhất trên 54,2% vào năm 2010; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 3,48%/năm, có tỷ trọng giảm đều phù hợp với sự chuyển đổi cấu trúc ngành theo hướng dịch vụ, công nghiệp và nông, lâm, thủy sản.



Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển khu vực dịch vụ, Ủy ban UBND thành phố Văn Hóa Chiếm lĩnh quan điểm: “Phát triển khu vực dịch vụ nhanh và bền vững là ưu tiên tập trung trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế thành phố”. Trong xu thế này, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao phát triển đa dạng hơn, đáp ứng cao nhu cầu của sản xuất và đời sống. Ngành du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Các ngành bưu chính - viễn thông, vận tải - kho bãi, thương mại, tài chính - ngân hàng phát triển nhanh; các dịch vụ y tế, đào tạo, khoa học công nghệ, thể thao pháp lý,... có bước phát triển khá.

Xét về cơ cấu thành phần kinh tế, Đà Nẵng có sự chuyển biến khá rõ nét, theo hướng kết hợp khai thác nguồn lực trong nước và mở rộng kinh tế với bên ngoài. Khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã tham gia ngày càng sâu rộng, chiếm trên 62% cơ cấu kinh tế vào năm 2010.

Nếu năm 1997, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội của thành phố chỉ trên 1.000 tỷ đồng, thì đến năm 2011, con số này đã lên trên 25.000 tỷ đồng, trở thành yếu tố vật chất trực tiếp quy định tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm. Các dự án trọng điểm nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng; bổ sung thiết bị và hiện đại hóa, đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt ưu tiên tập trung đầu tư.

Theo Baodanang.vn